

ตัวชี้วัด (Function กลุ่มงาน)	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด พื้นที่ตั้งจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มภารกิจ	กลุ่มภารกิจพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพระดับจังหวัด
หน่วยงาน ที่รับการประเมิน	กลุ่มศูนย์สุขภาพครอบครัวระดับจังหวัด
คำนิยาม	คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก หมายถึง คลินิกที่ให้การดูแล คำปรึกษา คำแนะนำแนวทางในการฝึกกระตุ้นให้เด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยแก่ผู้ดูแลเด็กเพื่อจะได้นำไปฝึกต่อที่บ้านโดยมุ่งหวังให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เหมาะสมตามช่วงวัย ดำเนินงานโดยครูที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกระตุ้นพัฒนาการเด็กจากทีมสหวิชาชีพ เช่น แพทย์พยาบาล นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด นักแก้ไขการพูด เป็นต้น
กลุ่มเป้าหมาย	เด็กที่เข้ารับบริการคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด พื้นที่ตั้งจังหวัดนนทบุรี
ค่าเป้าหมาย	ผ่านเกณฑ์ ระดับ ๓
วิธีจัดเก็บข้อมูล	เอกสารหลักฐานตามระดับที่กำหนด
แหล่งข้อมูล	คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด พื้นที่ตั้งจังหวัดนนทบุรี
รายการข้อมูล	-
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	-
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ ๒ : ๕ เดือนหลัง (๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

เกณฑ์การประเมิน

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน
๑	ทบทวนสถานการณ์เด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการเด็กจากการตรวจคัดกรองเด็กมารับบริการที่คลินิก สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด พื้นที่ตั้งจังหวัดนนทบุรี (ข้อมูลตั้งแต่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน)	๑	รายงานการทบทวนสถานการณ์เด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการของคลินิก สสม.นนทบุรี (ข้อมูลตั้งแต่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน)
๒	จัดทำแผนการเปิดคลินิกกระตุ้นพัฒนาการที่คลินิก สสม.นนทบุรี	๑	แผนการเปิดคลินิกกระตุ้นพัฒนาการที่คลินิก สสม.นนทบุรี (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
๓	มีการดำเนินงานตามแผนฯ	๑	ภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนฯ
๔	กระบวนการให้บริการที่คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ สสม.นนทบุรี	๑	- ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ (๐.๒๕) - ตารางการปฏิบัติงานของพยาบาล/สหวิชาชีพต่าง ๆ (๐.๒๕) - ขั้นตอนการให้บริการและการติดตามผู้ป่วย (๐.๕)

ข้อมูล ณ 29 เมษายน 2567

๕	จำนวนผู้รับบริการ (ข้อมูลนับตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)	๑	- กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้					
			จำนวน (คน)	๒	๔	๖	๘	๑๐
			คะแนน	๐.๒	๐.๔	๐.๖	๐.๘	๑.๐
	คะแนนรวม	๕						
เงื่อนไข : - ถ้ามี -								
เอกสารสนับสนุน		ทะเบียนผู้รับบริการคลินิก สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง พื้นที่ตั้งจังหวัดนนทบุรี						
<p>มาตรการสำคัญ (PIRAB) ที่ทำให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :</p> <p>P : ประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>I : สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน</p> <p>R : กำกับติดตามการดำเนินงานตามให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด</p> <p>A : สื่อสารการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปฏิบัติ</p> <p>B : พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ</p>								
วิธีการประเมินผล		ดำเนินการได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน						
ผู้กำกับตัวชี้วัด		นางสาวเกศรา โขคนำชัยสิริ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๑-๖๕๕๐ โทรศัพท์มือถือ ๐๙-๖๕๓๕-๑๕๙๔ โทรสาร ๐๒-๕๒๑-๐๒๒๖ E-mail: siri.ketsara@gmail.com						
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด		กลุ่มศูนย์สุขภาพครอบครัวเขตเมือง						
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล		กลุ่มศูนย์สุขภาพครอบครัวเขตเมือง						
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน		กลุ่มศูนย์สุขภาพครอบครัวเขตเมือง						